

Dเคาะราคาหุ้นละบาทเปิดจองปลายมีนาคมนี้-เข้าเทรด3เม.ย.

ผู้จัดการรายวัน360° – เดนทัล คอร์ปอเรชั่น เคาะราคาขาย IPO ที่ 6 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 23-24 และ 27 มี.ค.ก่อนเข้าล้งสนามเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai ในหมวดธุรกิจบริการ 3 เม.ย.นี้ ที่ปรึกษาฯ มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุนท่วมท้น ด้านผู้บริหารเตรียมนำเงินที่ได้ไปขยายกิจการ

นางศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (D) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 6 บาท โดยจะเปิดจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 23, 24 และ 27 มีนาคมนี้ และคาดว่า D จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ ในวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยใช้ชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “D”

สำหรับการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย)



จำกัด (มหาชน)

“การกำหนดราคาไอพีโอของ D ที่ระดับราคา 6 บาท/หุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย เนื่องมาจากจุดเด่นที่สำคัญคือ กลุ่มบริษัทมีศูนย์ทันตกรรมที่เป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพจาก Joint mission International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา แต่เป็นรายที่สองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้รับความไว้วางใจ และได้รับความเชื่อมั่นสูง มั่นใจว่าหุ้น D จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม” นางศิริพรกล่าว

ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร D กล่าวว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวัสดุ

อุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับเกรดเอที่มีรายได้สูงโดยสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าคนไทย และที่เหลือเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลียถึง 30-40% ส่วนการระดมทุนครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนขยายสาขา อีกส่วนจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน ผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น.